

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของ **Adient**

Adient plc (จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1) รวมทั้งบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า **Adient**, เรา, พวกเรา หรือของเรา) ให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ และมุ่งมั่นที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรมเกี่ยวกับข้อมูล และกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้

เพื่อเป็นเครื่องบ่งบอกถึงปณิธานที่เรามีต่อเรื่องความเป็นส่วนตัว เราจึงรับเอาชุดของกฎองค์กรที่ต้องปฏิบัติตาม (“BCR”) มาใช้ กฎเหล่านี้ประกอบด้วยปณิธานในทั่วโลกของเรามีต่อเรื่องความเป็นส่วนตัว รวมทั้งนโยบายของเราที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณที่เชื่อมโยงกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้องในขณะที่ได้รับการประมวลผลโดยบริษัทในเครือของเรา BCR เหล่านี้อนุมัติโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของยุโรป (European Data Protection Authorities)

คำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของ **Adient** ฉบับนี้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

ขอบเขตของคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้	2
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรและจากที่ใด	2
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจต้องรวบรวม	2
จุดประสงค์ในการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	3
หลักพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา	3
วิธีการที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราดำเนินการในนามลูกค้าของเรา	4
วิธีการที่เราจัดการกับความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของเรา	4
มาตรการรักษาความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล	5
การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอก	5
การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ	6
สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ	6
การยินยอมและทางเลือกที่จะไม่ยินยอม	7
การเก็บรักษาข้อมูล	7
วิธีการที่เราระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบของ Adient	8

วิธีการติดต่อเราและการใช้สิทธิ์ของคุณ	8
การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา	8
ภาคผนวกเฉพาะห้องที่สำหรับบางประเทศ	8

ขอบเขตของคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

คำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของรายบุคคลในสถานที่ต่างๆ ที่เราดำเนินธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรและจากที่ใด

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการต่างๆ ระหว่างการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจปกติของเรา ทั้งในบริบทแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งรวมถึงกรณีต่างๆ เช่น เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ เข้าร่วมข้อตกลงหรือการสื่อสารกับเรา หรือเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของเรา เรายังได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าและผู้จัดหาสินค้าของเราเพื่อเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและนำเสนอบริการ เรายังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก รวมทั้งฐานข้อมูลสาธารณะ แพลตฟอร์มสื่อสังคม หรือพันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์หรือการตลาด

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจต้องรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากบุคคลต่างๆ อาจรวมถึง:

- ข้อมูลติดต่อซึ่งจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับคุณ เช่น ชื่อ ตำแหน่งงาน อายุและคำนำหน้า ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่จัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือที่อยู่อื่นๆ ที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถส่งข้อความ ข้อมูลบริษัท และข้อมูลการจดทะเบียน ไปให้คุณ
- ข้อมูลความสัมพันธ์ซึ่งจะช่วยให้เราในการทำธุรกิจกับคุณ เช่น ประเภทของสินค้าและบริการที่คุณอาจจะสนใจ ข้อมูลติดต่อและความชอบด้านผลิตภัณฑ์ ภาษา ความน่าเชื่อถือทางการเงิน ความชอบด้านการตลาด และข้อมูลประชากร
- ข้อมูลธุรกรรมเกี่ยวกับวิธีการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา รวมทั้งการซื้อ การสอบถาม ข้อมูลบัญชีลูกค้า การสั่งซื้อและข้อมูลสัญญา รายละเอียดการจัดส่ง ข้อมูลการเงินและการเรียกเก็บเงิน รายละเอียดทางภาษี ประวัติการทำธุรกรรมและการโต้ตอบ และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานและการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์ของเรา
- ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งจะช่วยให้เราในการปกป้องผลประโยชน์ของเรารวมถึงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบความขัดแย้ง และข้อมูลที่สำคัญสำหรับการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ของเรา เช่น การบันทึกภาพ

จุดประสงค์ในการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของกิจกรรมทางธุรกิจปกติของเรา ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

- ทำตามคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของคุณและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดส่งสินค้าและบริการ การบริการลูกค้า การจัดการบัญชีและการเรียกเก็บเงิน การสนับสนุนและการฝึกอบรม และเพื่อให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อของคุณ
- จัดการกับภาระผูกพันตามสัญญาของเราและความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องระหว่างคุณกับเรา ซึ่งรวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กับคุณ การแจ้งคุณเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา และข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่น
- รักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ เครื่องมือและระบบ และสถานที่ของเรา รวมทั้งปกป้องเราจากการฉ้อโกงต่างๆ
- จัดการกับความต้องการทางธุรกิจในแต่ละวันของเรา เช่น กระบวนการชำระเงินและการจัดการบัญชีการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการสัญญา การควบคุมดูแลเว็บไซต์ การดำเนินการตามแผนงาน การบริหารทรัพยากร การตรวจสอบ การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย

หลักพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

การดำเนินการประมวลผลเหล่านี้ยึดตามหลักพื้นฐานทางกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่มีความเกี่ยวข้อง:

- ความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการดำเนินการตามสัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการเข้าร่วมทำสัญญากับคุณ
- ภาระผูกพันตามกฎหมายของ Adient
- ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของ Adient รวมทั้งการดำเนินธุรกิจของเราอย่างเหมาะสม การทำการตลาดและการปรับปรุงบริการของเรา การป้องกันการฉ้อโกงและการรับผิดอื่นๆ การกำกับดูแลและความสามารถของเราในการปกป้องตามกฎหมาย การดูแลความปลอดภัยของเครือข่ายและระบบของเรา และการปกป้องทรัพย์สินของเรา และ
- ในบางสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงคำยินยอมจากคุณ

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือร้องขอให้เราให้บริการ

เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อต้องการข้อมูลสำหรับส่งมอบบริการของเราหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมาย

ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่คุณได้

เว้นแต่คุณจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรา

วิธีการที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราดำเนินการในนามลูกค้าของเรา

ในบางกรณี เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลในนามลูกค้าของเรา เพื่อเป็นการให้บริการ (ในการประมวลผลข้อมูล) เรารวบรวมและดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลนี้เฉพาะตามที่ได้รับคำสั่งจากลูกค้าของเรา และจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของเราเอง

เราควบคุมการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ และจะเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเฉพาะตามที่ได้รับคำสั่งจากลูกค้า หรือเพื่อให้บริการตามที่ร้องขอ เราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการในนามลูกค้าของเราอย่างสอดคล้องกับพันธสัญญาในการเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลตามที่ระบุไว้ในคำประกาศนี้ เว้นแต่ลูกค้าจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

วิธีการที่เราจัดการกับความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลที่คุณสมัครใจให้

คุณอาจให้ข้อมูลบางอย่างโดยสมัครใจบนเว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์ใดๆ เช่น ข้อมูลเพื่อแสดงความสนใจเพื่อการติดต่อ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ, ชื่อบริษัท, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลล์, ตำแหน่งงาน หรือข้อมูลประชากร และข้อมูลอื่นใดที่คุณได้ให้ไว้ เราใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมในการติดต่อคุณ เพื่อจุดประสงค์ที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลให้กับบริษัทในเครือของเรา หรือพันธมิตรภายนอกที่จำเป็นในการตอบคำถามของคุณ

คุกกี้, การใช้งาน และเครื่องมือที่คล้ายกัน

คุกกี้ เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกบันทึกลงไปในอุปกรณ์ ไม่ว่าจะ เป็น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นใดที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราและ/หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์ จะทำการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ โดยการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้, พิกเซลแท็ก, เครื่องมือวิเคราะห์การใช้งานเบราว์เซอร์ ฯลฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้, ข้อมูลการใช้งาน, และเครื่องมือที่คล้ายคลึงกันที่เราใช้, โปรดอ้างอิงไปที่ประกาศคุกกี้ของเรา

<https://www.adiant.com/cookies>

คำขอห้ามติดตาม

บางเบราว์เซอร์มีการผนวกรวมคุณลักษณะที่สามารถส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเพื่อแจ้งเว็บไซต์เหล่านั้นว่า คุณเลือกที่จะไม่ให้มีการติดตาม (สัญญาณ "ห้ามติดตาม") ในขณะที่เราไม่มีการตอบสนองต่อสัญญาณ ห้ามติดตาม ของเว็บเบราว์เซอร์เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีให้เป็นแบบเดียวกัน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณการติดตามเบราว์เซอร์และการห้ามติดตาม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ <http://www.allaboutdnt.org/>

เว็บไซต์ที่ลิงก์

เราอาจให้ลิงก์จากเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ("เว็บไซต์ที่ลิงก์") เว็บไซต์ที่ลิงก์ไม่จำเป็นต้องผ่านการทบทวน ควบคุม หรือตรวจสอบจากเรา

เว็บไซต์ที่ลิงก์แต่ละเว็บไซต์อาจมีข้อกำหนดการใช้งานและคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของตนเอง และผู้ใช้จะต้องทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้นทั้งหมดเมื่อใช้งานเว็บไซต์ที่ลิงก์นั้น เราไม่รับผิดชอบต่อนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์ที่ลิงก์หรือลิงก์เพิ่มเติมใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น

การมีลิงก์เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเรารับรองเว็บไซต์ที่ลิงก์เหล่านั้นหรือบริษัทหรือบริการใดๆ และเราสนับสนุนให้ผู้ใช้อ่านข้อกำหนดและคำประกาศต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ลิงก์เหล่านั้นก่อนที่จะใช้งาน

เด็กๆ

เว็บไซต์ของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เด็กๆ และเราไม่ได้ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กๆ หรือทำการตลาดกับเด็กๆ โดยเจตนา ถ้าเราทราบว่าเด็กให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์หนึ่งของเรา เราจะลบข้อมูลนั้นออกจากระบบ

มาตรการรักษาความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้มาตรการทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางองค์กรอย่างเหมาะสม ซึ่งออกแบบมาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำลาย การสูญหาย การดัดแปลง การเปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งโดยอุบัติเหตุและโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลมีการถ่ายโอนข้ามเครือข่าย และปกป้องจากการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในรูปแบบอื่นๆ ทั้งหมด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาต เท่าที่จำเป็นต้องทราบเท่านั้น เราคงไว้ซึ่งโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลที่ครอบคลุม ซึ่งได้สัดส่วนตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ

โปรแกรมนี้ได้รับการดัดแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการ และเพื่อให้แน่ใจว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในธุรกิจ

อีกทั้งเรายังใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเมื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอก

เราอาจใช้บุคคลภายนอกเพื่อให้บริการและทำงานต่างๆ ในนามของเรา เราอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกเหล่านี้ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ ตามที่จำเป็น เพื่อให้บริการและทำงานดังกล่าว

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะจำกัดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลนั้น

อีกทั้งเรายังอาจอนุญาตให้สาธารณชนหรือหน่วยงานตุลาการ เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆ ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงหน่วยงานและศาลในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ที่เราดำเนินการอยู่ ในจุดที่กฎหมายอนุญาต

เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเช่นนั้นให้แก่บุคคลภายนอก (รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย) ตามที่จำเป็นเพื่อการเรียกร้อง ปฏิบัติ หรือต่อสู้คดีทางกฎหมาย หรือเพื่อบังคับใช้สิทธิของเรา ปกป้องทรัพย์สินหรือสิทธิของเรา ปกป้องทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของผู้อื่น หรือสิ่งอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบภายนอก การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการบรรษัทภิบาล

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถ่ายโอนไปยังบุคคลที่ได้รับหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของ Adient หรือธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่มีการขายกิจการ ควบรวมกิจการ ชำระบัญชี สลายกิจการ

หรือการขายหรือถ่ายโอนทรัพย์สินของ Adient หรือธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้
เรายังอาจถ่ายโอนและแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับบริษัทในเครือของเราที่อยู่ภายในกลุ่ม Adient
โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

บุคคลภายนอก บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ ที่สามารถได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
อาจมีสถานที่ตั้งอยู่ทั่วโลก ดังนั้นข้อมูลจึงอาจส่งไปยังประเทศต่างๆ
ที่มีนโยบายการปกป้องความเป็นส่วนตัวซึ่งแตกต่างจากในประเทศที่คุณอาศัยอยู่

หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป ("EEA")

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่คณะกรรมการยุโรปยังไม่พบว่ามอบคุณการปกป้องอย่างเพียงพอ
ในกรณีเช่นนั้น
เราจะใช้มาตรการตามที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้องในระดับที่เพียงพอ

Adient ได้รับการยกย่องซึ่งควรปฏิบัติตาม ("BCR") มาใช้
ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของยุโรปที่เกี่ยวข้อง BCR ช่วยมอบความมั่นใจว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รับการคุ้มครองใน EEA
จะได้รับการปกป้องในระหว่างที่ดำเนินการประมวลผลโดยบริษัทในเครือของเรา หากต้องการดู BCR ของเรา
โปรดติดตามลิงก์ดังต่อไปนี้: www.adient.com/privacy

สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเข้าถึง การแก้ไข และการส่ง คุณอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ ได้ตามความเหมาะสม
คุณยังมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วน ไม่เที่ยงตรง หรือล้าสมัยได้อีกด้วย
ภายในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้
คุณอาจร้องขอให้มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณระบุให้แก่เราไปให้แก่คุณหรือบริษัทอื่นได้

การคัดค้าน เราเคารพในสิทธิของคุณที่จะดำเนินการคัดค้านการใช้งานหรือการเปิดเผยใดๆ
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ (i) ไม่ได้กำหนดโดยกฎหมาย (ii)
ไม่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามข้อผูกมัดของสัญญา หรือ (iii)
ไม่มีความจำเป็นในการตอบสนองความต้องการที่ชอบด้วยกฎหมายของ Adient (เช่น
การเปิดเผยด้านการบริหารทั่วไปเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบและรายงานหรือการสืบสวนเป็นการภายใน
การจัดการเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการปกป้องทรัพย์สินของ Adient)
หากคุณคัดค้าน เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อค้นหาการผ่อนปรนที่เหมาะสม
คุณยังอาจถอนคำยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลส
วนบุคคลตามคำยินยอมของคุณ

การลบ คุณยังอาจร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
ยกตัวอย่างเช่น ใช้กับกรณีที่คุณล้าสมัยหรือการประมวลผลเป็นสิ่งไม่จำเป็นหรือผิดกฎหมาย
กรณีที่คุณถอนคำยินยอมของคุณสำหรับการดำเนินการประมวลผลของเราตามคำยินยอมนี้

หรือกรณีที่เราตัดสินใจว่า เราควรพิจารณาการตัดค่านี้อาจมีต่อการประมวลผลของเรา ในบางสถานการณ์ เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อการจัดให้มี ใช้ หรือปกป้องการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมาย

การจำกัดขอบเขตการประมวลผล

คุณอาจขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขณะที่เราประมวลผลคำขอหรือคำร้องเรียนของคุณที่เกี่ยวข้องกับ (i) ความเที่ยงตรงของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ii)

ความถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ (iii)

ผลประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลนี้

คุณยังอาจร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ในการฟ้องร้อง

คุณอาจใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้โดยปราศจากค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม Adient

อาจคิดค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอหากไม่ได้อยู่บนหลักเหตุผลหรือมีระดับมากเกินไปอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นลักษณะการดำเนินการซ้ำ ในบางสถานการณ์ Adient

อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามหรืออาจกำหนดขอบเขตของสิทธิ์ของคุณ ยกตัวอย่างเช่น

หากคำขอของคุณมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

เป็นผลเสียต่อการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย

เป็นการแทรกแซงการฟ้องร้องที่ค้างอยู่หรือการฟ้องร้องในอนาคต หรือเป็นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้

ในทุกกรณี คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล

การยินยอมและทางเลือกที่จะไม่ยินยอม

ด้วยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา คุณเข้าใจและยอมรับการรวบรวมข้อมูล การดำเนินการข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ และการใช้ข้อมูลนั้น ตามที่ระบุในคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะขอให้คุณแสดงความยินยอมอย่างชัดเจน

คุณอาจคัดค้านได้เสมอสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดโดยตรง

รวมทั้งกิจกรรมการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้

ในกรณีที่คุณมีเหตุผลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ คุณอาจคัดค้านการประมวลผลของ Adient

ที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยยึดตามผลประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมายของเรา ในกรณีเหล่านี้

เราจะตรวจสอบคำขอของคุณและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เราตั้งใจจะแก้ไข คุณอาจถอนคำยินยอมใดๆ

ที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยการคลิกที่ลิงก์ที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์

ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุอยู่ในอีเมล หรือด้วยการติดต่อกับสำนักงานด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

โปรดทราบว่า หากคุณเลือกที่จะถอนคำยินยอมของคุณ

คุณอาจไม่สามารถเข้าร่วมในหรือได้รับประโยชน์จากโปรแกรม บริการ และโครงการริเริ่มที่คุณได้ให้คำยินยอมไว้

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการที่เราได้รวบรวมข้อมูลนั้นมา

โดยทั่วไปแล้วมันจะเป็นระยะเวลาตามความสัมพันธ์ที่ทำสัญญากัน

และสำหรับระยะเวลาต่อจากนั้นตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเราสะท้อนถึงกฎข้อบังคับในท้องถิ่นที่บังคับใช้เกี่ยวกับระยะเวลาการจำกัดและข้อกำหนดด้านกฎหมาย

วิธีการที่เราระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบของ Adient

หากต้องการระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบของ Adient ในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถสอบถามผู้ประสานงานธุรกิจของ Adient ปรึกษาสถานที่ตั้งต่างๆ ของเราตามที่มีรายชื่อในเว็บไซต์สาธารณะของ Adient หรือติดต่อสำนักงานด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

วิธีการติดต่อเราและการใช้สิทธิ์ของคุณ

หากคุณต้องการติดต่อกับเราเกี่ยวกับปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวหรือหากมีข้อสงสัย ความเห็น หรือเรื่องร้องเรียน หรือหากต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อสำนักงานด้านความเป็นส่วนตัวของเราที่ ae-privacy@adient.com หรือ Adient Germany Ltd.& Co KG, Industriestrasse 20-30, 51399 Burscheid, Germany หรือสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มคำขอของเราที่ www.adient.com/privacy .

การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และปรับปรุงคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ได้ในทุกเวลา โปรดตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทบทวนคำประกาศฉบับใหม่ล่าสุด

ภาคผนวกเฉพาะท้องถิ่นสำหรับบางประเทศ

เราได้เพิ่มเติมคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้พร้อมข้อมูลเฉพาะสำหรับบางประเทศตามที่กำหนดโดยกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถดูคำประกาศเพิ่มเติมเหล่านี้ผ่านลิงก์ภาคผนวกเฉพาะท้องถิ่นในหน้าแรกของรายการความเป็นส่วนตัว

คำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563